



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๔๓ , ๓๐๔๕

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๒๗๕

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี

เรียน ผู้อำนวยการกองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ตามที่งานแนะแนว กองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ซึ่งมีภาระงานในด้านการแนะแนวและให้คำปรึกษาด้านทุนการศึกษา ด้านกองทุนเพื่อการศึกษา ด้านการให้ยืมเงินกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย การจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และได้จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาและแนะแนว เพื่อบริการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาใหม่ ทั้งที่พักอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และหอพักภายนอกมหาวิทยาลัย นักศึกษานานาชาติ ผู้ปกครองนักศึกษาและบุคคลทั่วไป รวมทั้งประสานงานและอำนวยความสะดวกแหล่งทุนในการรับสมัครและสัมภาษณ์ การติดตามดูแลนักศึกษาทุน การบริการสารสนเทศ วิเคราะห์และวิจัยการดำเนินงาน ซึ่งในปัจจุบันงานแนะแนวมีอัตรากำลัง ๓ คน เป็นนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ๒ คน และนักวิชาการศึกษา ๑ คน จึงไม่เพียงพอที่จะรองรับและให้บริการแก่นักศึกษาได้ โดยเฉพาะนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ซึ่งมีความจำเป็นต้องมีคุณวุฒิทางด้านจิตวิทยา หรือจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว เพื่อรองรับงานด้านการให้คำปรึกษาดังกล่าว

ดังนั้น กองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงขอพิจารณาอนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานด้านการให้คำปรึกษาและแนะแนว ประจำศูนย์ให้คำปรึกษาหอพักนักศึกษา โดยแนบเอกสารคำชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว ตามรายละเอียดในหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๓.๑/๔๓๖ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในมหาวิทยาลัย ได้วิเคราะห์กรอบจากโครงสร้างและภาระงานแล้ว ปรากฏว่า งานแนะแนวฯ จะมีบุคลากรได้ ๔ คน ซึ่งกองแนะแนวฯ วิเคราะห์กรอบอัตรากำลังจากภาระงานได้ จำนวน ๔.๓๔ คน ที่ประชุมเห็นว่าไม่สมเหตุผลผลที่จะได้รับอนุมัติกรอบอัตรากำลังเพิ่ม ดังนั้น กองแนะแนวฯ ควรพิจารณาแนวทางอื่น เช่น เพิ่มภาระงานให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มจำนวนกรอบให้ได้มากกว่า ๔ คน หรือเปลี่ยนตำแหน่งบุคลากรให้ตรงกับงาน เป็นต้น

คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ พิจารณาแล้ว ให้กองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ และนำเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป (วันศุกร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นางปราณี พันธุ์วุฒิ)

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี